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จากคอลัมน์บทสัมภาษณ์ 

กองบรรณาธิการ
นพีสี เรเยส
พงศ์สิต การย์เกรียงไกร 
ฝ่ายภาพ 
คนึงนิจ ทองใบอ่อน
ฝ่ายศิลป์ 
จรูญ กะการดี 
นรเศรษฐ์ รังหอม
พิสูจน์อักษรและรูปเล่ม 
ธัญญวรรณ รัตนภพ

เว็บมาสเตอร์
ภรณ์ทิพย์ สายพานทอง
ฝ่ายสมาชิก 
สรวิทย์ ปัญญากุล
ส�านักงาน 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(วารสารเพลงดนตรี) 
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  
ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๒๕-๓๔ 
ต่อ ๓๑๑๓
โทรสาร ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๓๐
musicmujournal@gmail.com
พิมพ์ที่ 
หยินหยางการพิมพ์ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๓ ๘๖๓๖
จัดจ�าหน่าย 
ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๒๕-๓๔ 
ต่อ ๒๕๐๔, ๒๕๐๕

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�าหรับข้อเขียนท่ีได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ 
จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

ผู้อ่านท่ีพลาดการแสดงเดี่ยวเปียโนของ 
ผศ.ดร.เอริ นาคากาวา ประชันกับวงทีพีโอ 
เมื่อเดือนมกราคม และคอนเสิร์ตต่างๆ เชิญ
ติดตามบรรยากาศได้ในบทรีวิว 

ส�าหรบัด้าน Music Theory ผูอ่้านท่ีสงสยั
ว่า ดนตรใีนสมยักรกีโบราณ มรีะบบการเรยีนรู้
ทางทฤษฎดีนตรอีย่างไร พลกิไปอ่านบทความ
จากอาจารย์วาเลรี รีซาเยฟ

นอกจากนี้ บทความสาระทางดนตรีที่
หลากหลายจากนักเขียนประจ�า ทั้ง Music 
Business และ The Bach Journey พร้อม
ให้ผู้อ่านติดตามเช่นเคยค่ะ 

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ 
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Dean’s Vision

เรื่อง:	 สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)
 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมบัติ สิมหล้า เป็นหมอแคนตาบอด
มาตั้งแต่ก�าเนิด เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๔ ตลุาคม ๒๕๐๖ เป็นชาวอ�าเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม พ่อชื่อปอง สิมหล้า 
เป็นหมอแคน แม่ชือ่บตุร สมิหล้า มีอาชีพ
เป็นชาวนา มีพี่น้องร่วมท้อง ๖ คน ไม่มี
ใครสบืทอดอาชีพเป็นหมอแคนหรอืหมอล�า 
นอกจากสมบตั ิสมิหล้า ได้เดนิบนเส้นทาง
ของหมอแคนและท�ามาหากินกับหมอล�า

เนื่องจากสมบัติ สิมหล้า เป็นเด็ก
ตาบอดจึงไม่มีโอกาสเรียนหนังสือใน
โรงเรียน ยิ่งอยู่ในชนบทด้วยแล้ว ความ
เชื่อเรื่อง “เวรกรรมแต่ปางก่อน” ท�าให้
เด็กที่พิการทางตาอย่างสมบัติ สิมหล้า 
ก็มีโอกาสน้อยลงไปด้วย แต่คนตาบอด
อย่างสมบตั ิสมิหล้า กไ็ม่ยอมแพ้ต่อโชค
ชะตา เมื่ออยู่บ้านก็ได้ฟังพ่อเป่าแคนทั้ง
วันและทุกวัน จึงได้ใช้โอกาสเรียนรู้จาก
การฟังเสียงแคนที่พ่อเป่าตั้งเด็กๆ และ
ฟังเสียงทุกๆ เสียงที่อยู่รอบๆ ตัว

เพราะเป็นเดก็ตาบอด สมบตั ิสมิหล้า  
ก็เหลือการเรียนรู้จากการฟังเสียงทางหู
เป็นหลัก หูจึงพัฒนาได้รวดเร็วกว่าเด็ก
ธรรมดา ท�าสมบัต ิสิมหล้า ใช้หูเป็นหลกั
ในการรับรู้และสื่อสาร สมบัติ สิมหล้า  
ฟังเสยีงทกุเสยีงและเลยีนแบบเสยีงเหล่า
นั้นด้วยความสนุกสนาน เมื่ออายุได้ ๖ 
ขวบ พ่อได้น�าสมบัติ สิมหล้า ไปฝาก
กับหมอแคนที่มีฝีมือและมีชื่อเสียง คือ  

หมอแคนทองจันทร์ ซึ่งเป็นหมอแคนที่
เล่นกับหมอล�าอยู่ที่อุบลราชธานี

หมอแคนทองจันทร์สอนให้สมบัติ  
สิมหล้า ฟังและจ�าเสียง แล้วให้เป่าตาม  
ต่อมากไ็ด้ไปฝึกกับหมอล�าค�าพัน ฝนแสนห่า  
และหมอล�าวริชั ม้าแข่ง ทีอ่�าเภอประทาย 
นครราชสมีา และได้มโีอกาสเป่าแคนออกงาน
ครัง้แรกในงานบวชทีอ่�าเภอประทาย จน
กระทั่งได้เป็นหมอแคนประจ�าวงหมอล�า

หลังจากติดตามและเป็นหมอแคน
ประจ�าวงหมอล�าอยู่ ๕-๖ ปี ในปี พ.ศ. 
๒๕๑๙ สมบัติ สิมหล้า อายุ ๑๓ ปี ได้
สมคัรเข้าประกวดเป่าแคนในงาน “มรดก
อีสาน” จัดโดยวิทยาลัยครูมหาสารคาม 
สมบัต ิสิมหล้า เลือกเป่าลายใหญ่ ลายน้อย  
และลายสดุสะแนน ได้เข้ารอบสดุท้าย ๓ 
คน คอื หมอแคนสดุใจ ได้ล�าดบัที ่๓ ส่วน
หมอแคนทองพนูกบัหมอแคนสมบตั ิสมิหล้า  
ได้คะแนนเท่ากัน ก็ต้องแข่งกันใหม่

ในรอบ ๒ คนสดุท้าย สมบตั ิสมิหล้า  
ได้อวดการเป่าแคนเลยีนเสียงเครือ่งดนตรี
ต่างๆ เช่น กีตาร์ ซอ เป่าเพลงเพื่อชีวิต 
และเป่าเพลงสากล เม่ือเป่าเพลงสากล
ได้ ๓-๔ เพลง ก็ได้รับเสียงปรบมือจาก
ผู้ชมมากมาย จนคว้าได้รางวัลที่ ๑ ไป
ครอง ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ สมบัติ สิมหล้า 
อายุ ๑๕ ปี ได้เข้าร่วมการประกวดเป่า
แคนในงาน “สาวผู้ดีที่ราบสูง” จัดขึ้นที ่
วทิยาลยัคณาสวสัดิ ์(ปัจจบุนัเป็นพืน้ทีข่อง

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) สมบตั ิสมิหล้า  
ก็ได้รางวัลที่ ๑ ซึ่งสมบัติ สิมหล้า ก็ได ้
เข้าประกวดในเวทีการแข่งขันอีกหลายๆ 
เวที ทุกเวทีก็จะได้รางวัลที่ ๑ เสมอ จน
ได้รับฉายาว่า “หมอแคนนิ้วทอง” และ
เป็น “แชมป์ตลอดกาล”

ด้วยฝีมอืทีย่อดเยีย่มในการเป่าแคน
ของสมบัติ สิมหล้า ท�าให้เขากลายเป็น
หมอแคนที่โด่งดัง เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้าง
ขวาง ได้รบัเชญิไปแสดงกบัวงดนตรต่ีางๆ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น วงฟองน�า้ของ 
บรูซ๊ แกสตนั (Bruce Gaston) วงดริุยางค์ 
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand 
Philharmonic Orchestra) วงแมนฮตัตนั
แจ๊สควอเตต็ (Manhattan Jazz Quartet) 
และวงบางกอกพาราไดซ์ สมบัต ิสมิหล้า 
ยงัได้รบัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายและเป่า
แคนสอนเดก็ให้แก่สถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมบัติ สิมหล้า ได้รับ 
รางวัลของมลูนธิอิาจารย์สกุรี เจรญิสขุ โดย 
การสนบัสนนุจากมลูนธิติลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นการเชิดชูผู้กระท�า
ความดีในสาขาดนตรี

สมบัติ สิมหล้า มีความผูกพันกับ
วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มาหลายปี ร่วมการแสดงในเทศกาลและ
มหกรรมดนตรพีืน้บ้าน งานสมโภชบณัฑติ 
งานบนัทกึเสยีงหมอล�า หมอแคน ชดุผูเ้ฒ่า 
หวัตกหมอน ร่วมแสดงในงานเปิดสัมมนา

ประติมากรรมศิลปินชาวบ้าน
สมบัติ สิมหล้า
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พิพิธภัณฑ์อุษาคเนย์ เป็นต้น
เมือ่มโีครงการสร้างสวนศลิปินพืน้บ้าน  

ซึง่อยู่บนพืน้ทีด้่านตะวนัออกเฉยีงใต้ของ
อาคารมหดิลสทิธาคาร กม็กีารเลอืกสรร
ศลิปินจากภมูภิาคต่างๆ ของไทยเพือ่สร้าง
เป็นประตมิากรรม ชือ่สมบตั ิสมิหล้า ได้
ถูกเสนอว่าเป็นหมอแคนท่ีสุดยอดแห่ง
ยุคปัจจบัุน เป็นหมอแคนทีไ่ม่มใีครเสมอ
เหมือน ไม่ว่าจะเป็นฝีมือเพลงเก่าลาย
โบราณ เพลงใหม่ เพลงสมัยนิยม และ
ที่ส�าคัญก็คือ สามารถที่จะสร้างลายใหม่
ขึน้ได้ โดยไม่ต้องวนเวยีนอยูกั่บลายเก่าๆ 
แต่สามารถสร้างผลงานทีเ่ป็นลายใหม่ให้
ไพเราะงดงาม อาทิ ลายรถไฟ

สมบัติ สิมหล้า มีความสามารถ
เฉพาะตัวในการเลียนเสียงเครื่องดนตรี
ต่างๆ จากเสียงที่ได้ยิน โดยการเป่าแคน
เลยีนแบบ ซึง่เป็นหมอแคนท่ีได้สร้างสีสัน
ของเสียงแคนให้แตกต่างไปจากเดิม ไม่
เคยมีหมอแคนที่สามารถท�าได้อย่างนี้
มาก่อน นอกจากนี้ สมบัติ สิมหล้า ยัง
สามารถท่ีจะท�าเลยีนเสียงหมาเห่า หมา
กดักนั เสียงระฆัง เสยีงหวดูรถไฟ เป็นต้น 
ที่นอกเหนือจากการเป่าแคน

สมบตั ิสมิหล้า เป็นหมอแคนเล่นคู่

กับหมอล�า ค�าว่าหมอหรือขึ้นชื่อว่าหมอ 
คอืผูรู้้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ผูท้ีมี่ความช�านาญ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น หมอแคน  
หมอล�า หมอง ูหมอผ ีหมอขวญั หมอความ  
หมอดู หมอนวด หมอยา หมอรักษา  
หมอเสน่ห์ หมอน�้ามัน หมอต�าแย และ
หมอเฒ่า แต่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงหมอก็
จะมีเฉพาะหมอยาและหมอรกัษาเท่านัน้ 
ท่ีดแูล้วเป็นอาชพีทีมี่ฐานะสงูส่งกว่าหมอ
อืน่ๆ ซึง่หมอทีม่อีาชพีอืน่ๆ ได้กลายเป็น
หมอท่ีด้อยราคาหรอืด้อยความน่าเช่ือถอื 
เมือ่เปรียบเทยีบกบัหมอยาและหมอรักษา

ปัจจบุนั เมือ่พดูถงึอาชพีของ “หมอ” 
ก็จะหมายถึงหมอยาและหมอรักษา ไป
โดยปริยาย

ประติมากรรมสมบัติ สิมหล้า
ศิลปินชาวบ้าน

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหดิล ได้คดั
เลอืกศลิปินพืน้บ้านจ�านวน ๔ คน รวมสดุ
ยอดจากศลิปินชาวบ้านทัง้ ๔ ภาค เพือ่ที่
จะป้ันประตมิากรรมลกัษณะการ์ตนู ภาพ
ล้อด้วยความเคารพ ล้อด้วยอารมณ์ขัน ดู
ข�าๆ อ�าๆ แต่มคีวามเลือ่มใสศรัทธาซ่อน

อยู่ให้คนระลึกถึง ทั้งๆ ที่สมบัติ สิมหล้า 
เป็นหมอแคนทีย่งัมชีวีติอยู่เพียงคนเดยีว 

ท�าไมต้องเป็นประติมากรรมรูปปั้น
สมบัติ สิมหล้า เพราะสมบัติ สิมหล้า 
เป็นหมอแคนท่ีเก่งมากท่ีสุดแห่งยุค ซึ่ง
ไม่เคยมกีารป้ันหมอแคนทีเ่ป็นคนจริงๆ ท่ี
ยงัมชีวีติอยู่แบบนีม้าก่อน โดยทัว่ไปแล้ว 
จะมีรูปปั้นเครื่องดนตรีท่ีเป็นแคน มีรูป
วาดฝาผนงัถ�า้ วดัทีเ่กีย่วกับแคน เมือ่น�า
หมอแคนมาสร้างเป็นประติมากรรม จึง
มีพลังสูงมาก เท่และสง่างาม คนอยาก
สัมผัสใกล้ชิด

พ้ืนทีล่านกว้าง ข้างๆ อาคารมหดิล
สิทธาคาร ได้ออกแบบประติมากรรมรูป
ป้ันศิลปินชาวบ้านประดษิฐ์ไว้ในสวนด้าน
ข้างมหิดลสิทธาคาร เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นดนตรี ความอบอุ่นทาง
วัฒนธรรม เปี่ยมไปด้วยความสุข เป็น
สถานที่ต้อนรับส�าหรับทุกคน ได้เห็น ได้
สัมผัส รู้สึกได้โดยไม่ต้องอธิบาย 

ส�าหรับลานด้านข้างอาคารมหิดล
สิทธาคาร มีพื้นที่ดินอยู่ ๒ แปลง ขนาด 
๓ ไร่ เป็นสวนพระราชบิดา อีกแปลง
หนึง่ขนาด ๕ ไร่ เป็นสวนศลิปินชาวบ้าน 
พืน้ท่ีโล่ง สถาปนกิ (A49) ผู้ออกแบบไม่

ซีดี “มหัศจรรย์ล�าแคนแดนสยาม”
ชุดที่ ๑ ผู้เฒ่าหัวตกหมอน 
ชุดที่ ๒ หมอล�า : หมอแคน
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ต้องการให้มีอะไรมาขวางกั้นสายตาเมื่อ
มองจากถนนด้านข้างไปยังอาคารมหิดล
สทิธาคาร สายตาจะพุ่งตรงผ่านทีว่่างโล่งๆ 
พื้นที่มีความเวิ้งว้าง จึงได้ออกแบบให้
เป็นลานประติมากรรม มีสวนต้นไม้และ
ดอกไม้ประดบัอาคารมหดิลสทิธาคาร จงึ
มีความสง่างามยิ่ง

สวนศลิปินพืน้ทีข่นาด ๕ ไร่ ออกแบบ
โดยบรษิทัภมูทิศัน์ (L49) เป็นสนามหญ้า
ขนาบด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ บบีสายตา
ผู้ชมให้พุ่งตรงไปที่ประติมากรรมส�าริด
ศิลปินชาวบ้าน ซึ่งสามารถที่จะมองเห็น
อาคารมหดิลสทิธาคารผ่านช่องสายตาอย่าง
ประทบัใจยิง่ มทีางเดนิขนาด ๑.๕ เมตร 
ตอกเสาเข็ม เทปูน กรวดล้าง แข็งแรง 
และสวยงาม ประดับด้วยโคมแสงสว่าง
ตามทางเดิน และมีทางเข้าได้หลายทาง

ประตมิากรรมรูปป้ันศิลปินชาวบ้าน 
ได้สร้างเสร็จแล้ว ๑ ชิ้น เหลืออีก ๓ ชิ้น 
ทีจ่ะทยอยท�าให้เสรจ็ เพยีง ๒-๓ เดอืน ก็
จะเสรจ็หมด ซึง่เป็นโฉมหน้าใหม่ของงาน
สร้างอาคารในมหาวิทยาลยัไทย ทกุฝ่าย
ได้ร่วมมือกันสร้างมหิดลสิทธาคาร ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ดี ทุกคน

เอาใจใส่และตั้งใจท�า มีความเข้าใจและ
ร่วมมือกัน ทุกคนต่างรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่
คนไทยต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้เกิดขึ้นในสังคม

ต้นไม้รอบๆ สวนศลิปินชาวบ้าน มี

ทัง้ไม้ใหญ่ซึง่ย้ายมาจากลานจอดรถ ๑๓๒ 
ต้น และกล้าไม้อีก ๙๓๐ ต้น เช่น ต้น
กร่าง ดูแล้วน่าเกรงขาม ประดู่ อินทนิล 
สะเดา โดยปลูกให้เป็นป่า ดูแล้วมีความ
สดชื่น ระหว่างต้นไม้ใหญ่ได้แซมด้วยพืช

ศิลปินช่างปั้นกับต้นแบบพับขากางเกง   ลายเส้นร่างก่อนการปั้น       รูปปั้นดินน�้ามัน

1

2

3

4

1 ศิลปิน ขาเดร์ (ไวโอลิน)

2 ศิลปิน บุญยงค์ (ระนาดเอก)

3 ศิลปิน สมบัติ (แคน)

4 ศิลปิน แปง (พิณเป๊ียะ)

พื้นที่สวนศิลปินชาวบ้าน
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คลมุดนิ ต้นหมากเขยีว ดาหลา ใบชะพลู 
ย่าหยายาหย ีและล้ินกระบือ (กว่า ๑ แสน
กอ) เพือ่ท่ีจะปิดโคนต้นไม้ไม่ให้เปลอืย มี
พืชคลุมดินให้ชุ่มชื่น สร้างความร่มเย็น
ให้กับบริเวณ

ประติมากรรมสมบัติ สิมหล้า ยืน
เป่าแคนด้วยความสนุก พับขากางเกง
ข้างหนึง่ บอกความเป็นชาวบ้าน มคีวาม
เป็นกันเองกับผู้ชม มีความอบอุ่นและมี
ความผกูพนัใกล้ชดิ เป็นประตมิากรรมทีม่ี
ความสง่างามท่ีขบขันเป็นพลงัในการสร้าง
แรงบันดาลใจแก่ผู้ที่พบเห็น ช่างปั้นและ
ช่างหล่อสร้างความประทับใจในผลงาน 
ประติมากรรมและให้ความรู้สึกที่ดี 

ประติมากรรมสมบัติ สิมหล้า ได้
ติดตั้งเมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ สงู ๒๙๗ เซนตเิมตร น�า้หนกั ๔๔๐ 
กิโลกรัม ศิลปินช่างปั้นหุ่นโดยนายช่าง 
วัชระ ประยูรค�า เป็นประติมากรรุ่นใหม่
ทีม่ผีลงานจ�านวนมาก โดยเฉพาะผลงาน
ด้านประติมากรรมจ�านวนมาก

ศิลปินช่างหล่ออามานโด เบนาโต 
(Armando Benato) จากเมืองมิลาน 
(Milan) ประเทศอติาล ีเมือ่โรงงานช่างหล่อ
ของพ่อถกูปิด เพราะเทศบาลเมอืงมลิาน 
เหน็ว่าโรงหล่อสร้างมลภาวะให้คนในเมอืง 
จึงถือโอกาสเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ได้คิด
ท�าโรงหล่อต่อจากธุรกิจของครอบครัว 
ตัดสินใจอยู่เมืองไทย ๓๖ ปีแล้ว (ค.ศ. 
๑๙๘๑) ได้ตั้งรกรากที่บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เปิดเป็นโรงงานหล่อ งานหลักก็
จะหล่อรปูนางฟ้า เทวดา สนัตะปาปา ส่ง
ให้ลกูค้าในยโุรป เพราะมีลกูค้าประจ�าอยู่
เดมิแล้ว อามานโดเป็นนายช่างทีม่ฝีีมอืดี 
ซ่ือสตัย์ต่อลูกค้า ส�าคญัทีส่ดุกค็อืใช้โลหะ 
(ส�าริด) ที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ แม้จะ
มีราคาสูงกว่าโรงหล่อของไทย แต่ก็ส่ง
ออกให้ลกูค้าต่างประเทศ ซึง่เขาต้องการ
ของดีเท่านั้น

ประตมิากรรมรปูป้ันสมบตั ิสมิหล้า 
เป็นประตมิากรรมรูปการ์ตูน ซึง่รปูการ์ตูน
โดยทั่วไปเป็นการล้อเลียน แต่เม่ือปั้น
ประตมิากรรมสมบตั ิสิมหล้า ใหม้คีวาม

ข�าน่าทึง่ ให้เกยีรตแิละเกรงใจ เป็นเรือ่งที่
ท�ายากมาก สมบัติ สิมหล้า เป็นศิลปิน
ชาวบ้านคนเดยีวทียั่งมีชีวติอยู่ เพราะว่า
ครูชาวบ้านคนอืน่ๆ ทีต้ั่งอยูใ่นสวน ได้แก่ 
ครบูุญยงค์	เกตุคง	(ระนาดเอก) ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูขาเดร์	
แวเด็ง	(ไวโอลิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศลิปะการแสดง (ดนตรพีืน้บ้าน) ประจ�า
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และอุ้ยแปง	โนจา	(พิณ

เป๊ียะ) ผูม้ผีลงานดีเด่นทางด้านวฒันธรรม 
สาขาศลิปะการแสดง (ดนตรพ้ืีนบ้าน-พิณ
เป๊ียะ) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กล้็วนเสยี
ชีวิตกันหมดแล้ว

การทีส่ถาบนัอดุมศกึษาอย่างวทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้
เกยีรตกิบัศลิปินชาวบ้านสร้างประตมิากรรม
ตัง้ไว้ในสวน ท�าให้มหาวทิยาลัยมบีทบาท
และมส่ีวนร่วมกบัสงัคม เปิดโอกาสให้คนใน
สังคมได้เข้าถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

ประติมากรรม สมบัติ สิมหล้า ในสวนศิลปิน
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The Bach Journey

เรื่อง:	 ฮิโรชิ	มะซึชิม่า	(Hiroshi	Matsushima)	
	 อาจารย์สอนฟลู้ท	ประจ�าสาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้
	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 หัวหน้ากลุ่มฟลู้ท	วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
แปล:	 ชัชพล	เจียมจรรยง	(Chatchapon	Jiamjanyoung)	
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเครื่องลมไม้	
	 วิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต

ตามรอยเส้นทาง Bach (ตอนที่ ๒)

(บน)
ป้าย	Bach	ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่หมู่บ้าน	Wechmar	(ภาพโดย:	Peter	Bach	Jr.,	Flein)
(ล่าง)
หมู่บ้าน	Wechmar	ท่ีเงียบสงบ	(ภาพโดย:	Peter	Bach	Jr.,	Flein)
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๒. เมือง Wechmar (เวคมาร์)

Wechmar	เป็นเขตเทศบาลอยู่ในเขตปกครอง	Gotha	(โกธา)	
รัฐ	 Thüringen	 ในตอนแรกผมไม่ได้มีแผนที่จะมาเยี่ยม

ชมหมู่บ้านแห่งน้ี	 เพราะมันไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเดินทางของ
ตระกลู	Bach	แต่ผมเกดิมวีนัว่างขึน้มาวนัหนึง่หลังจากเสร็จงาน
วิจัยที่	Ohrdruf	(โอฮ์ดรุฟ)	ผมจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่	ด้วย
ความที่ใช้เวลาขับรถจาก	Ohrdruf	มาเพียง	๑๕	นาที	เท่านั้น

“Bach”	 ในภาษาเยอรมันแปลว่า	 ล�าธาร	 ใช่ครับ	 แบบ
ล�าธารทีไ่หลไปทัว่ป่าเขาล�าเนาไพรแบบนัน้เลย	ตระกลู	Bach	ก็
ไม่ต่างกนั	คนในตระกลู	Bach	เดนิทางไปแทบทุกเมอืงในแคว้น	
Thüringen	ไม่ว่าจะเป็น	Erfurt,	Ohrdruf,	Arnstadt,	Gotha,	
Jena	และ	Eisenach	นอกจากนี	้ในภาษาโบราณทีใ่ช้กนัในแถบ
ยุโรปตะวันออก	Bach	ยังหมายถึง	 “นักดนตรีพเนจร”	 ได้อีก
ด้วย	ถ้าน่ีเป็นเรือ่งจรงิ	กค็งเป็นนามสกลุทีเ่หมาะสมกบัตระกลูนี้
ทีส่ดุแล้วล่ะครบั	เป็นท่ีทราบกันดีว่า	ในช่วงบ้ันปลายชวีติ	Bach	
ได้เขียน	“Ursprung	der	musicalisch-Bachischen	Familie	
(อัวร์ชปรุง	 แดร์	มูสิคาลิช	บาคิชเชน	ฟามิลี:	บรรพบุรุษนัก
ดนตรีตระกูล	Bach)”	เทือกเถาเหล่ากอของ	Bach	รอนแรม
จาก	 Thüringen	 ไปยัง	 Bohemia	 ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของ
สาธารณรัฐเช็ก	 ซึ่งในสมัยก่อนมีอาณาเขตกว้างไกลมาก	 ใน
หนังสือเล่มนี้เริ่มนับต้นตระกูลจาก	 Veit	 (ไฟท์)	 หรือ	 Vitus	
(วีทุส)	Bach	(ค.ศ.	๑๕๕๒-๑๖๑๙	/	พ.ศ.	๒๐๙๕-๒๑๖๒)	
เทียดของ	Johann	Sebastian	ซึ่งเกิดใน	Bohemia	แล้วย้าย
กลับไปยัง	 Thüringen	 บ้านเกิดของตระกูล	 ก่อนที่จะลงหลัก
ปักฐานที่	Wechmar	ในปี	ค.ศ.	๑๕๙๑	(พ.ศ.	๒๑๓๔)	โดย
ยึดอาชพีเป็นคนท�าขนมปัง	และเป็นนกัดนตรสีมคัรเล่น	เครือ่ง
ดนตรทีีเ่ขาชืน่ชอบคอื	ซเิธอร์	(เครือ่งดนตรใีนจ�าพวกเครือ่งดดี	
มีหลายๆ	สาย	ขึงอยู่บนตัวเครื่องที่ท�าจากไม้)	ตระกูล	Bach	
เริม่เป็นทีรู่จ้กัในฐานะตระกลูนกัดนตรเีมือ่เข้าสูรุ่น่ของ	Johann	
Bach	(ค.ศ.	๑๖๐๔-๑๖๗๓	/	พ.ศ.	๒๑๔๗-๒๒๑๖)	ผู้เป็น
เหลนของ	Veit	Bach

หากนบัตัง้แต่	Veit	Bach	จนถงึ	Johann	Sebastian	จะมี
ผู้ชายในตระกลูท่ีสภาพร่างกายสมบูรณ์เป็นนกัดนตรอีาชพีจ�านวน	
๒๘	 คน	 จากทั้งหมด	 ๓๑	 คน	 โดยแต่ละคนก็จะมีต�าแหน่งที่
แตกต่างกันไป	เช่น	เป็นนักออร์แกน	เป็น	Kantor	(คานทอร์)	
หรือเป็นผู้ควบคุมวงขับร้องประสานเสียงประจ�าท่ีโบสถ์	 หาก
เข้าไปเป็นนักดนตรีในวัง	 ก็จะเล่นรวมวงและท�างานเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ	อีก	หากไปเป็นนักดนตรีประจ�าเมือง	ก็จะบรรเลงดนตรี
ในงานเทศกาลต่างๆ	ของเมือง	รวมไปถึงคอยเป่าแตรเดี่ยวส่ง
สัญญาณจากก�าแพงเมือง

สาเหตุที่ว่า	ท�าไมอาชีพนักดนตรีจึงถูกถ่ายทอดต่อๆ	กัน
จากรุน่สูรุ่น่ภายในตระกลูนี	้กค็งไม่พ้นขนบธรรมเนยีมของบรรดา	
“ช่างหัตถศิลป์”	 ในประเทศเยอรมนี	 นักดนตรีในช่วงเวลานั้น
ไม่สามารถท�างานอิสระได้	พวกเขาเป็นเสมือน	“ลูกจ้าง”	ของ
โบสถ์	พระราชวัง	หรือเทศบาลในแต่ละเมือง	ทักษะการแสดง
และการประพันธ์เพลงก็ไม่ต่างจากทักษะของช่างฝีมือประเภท
อืน่ๆ	ทีจ่ะถกูถ่ายทอดให้เฉพาะกบัคนในครอบครวัหรอืผูต้ดิตาม
เท่านั้น	 ตระกูล	 Bach	 ท�างาน	 และอาศัยอยู่แต่ในเขตแคว้น	
Thüringen	แม้แต่	Johann	Sebastian	กใ็ช้ชวีติส่วนใหญ่อยูใ่น
แคว้น	Thüringen	และแคว้นใกล้เคยีง	อย่าง	Sachsen	เท่านัน้

“Ursprung	der	musicalisch-Bachischen	Familie.”	 Johann	
Sebastian	Bach	เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง	เอกสาร
นี้เป็นฉบับที่คัดลอกจากต้นฉบับโดยหลานสาวของบาค	ส่วนฉบับจริง
สูญหายไปแล้ว	(Deutsche	Staatsbibliothek,	Berlin)
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Bach-Stammhaus	(บาค-ชตมัเอาส์)	 
หรอืบ้านของบาค	ในเมอืง	Wechmar	ตัง้
อยู่บน	Bachstraße	(บาค	ชตาสเซอ)	
หรือถนนบาค	๔	เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน
แบบทีพ่บเห็นได้ทัว่ไปของสถาปัตยกรรม
ศตวรรษที่	 ๑๖	 อันเป็นสถานท่ีที่	 Veit	
Bach	ใช้เปิดร้านขนมปัง	ปัจจบุนัได้กลาย
มาเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสิ่งของที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตระกูล	Bach	ไว้มากมาย	มีทั้ง
เอกสาร	ภาพวาด	และเครื่องเรือนแบบ
สมัยที่ครอบครัว	 Bach	 ยังอาศัยอยู่ที่นี ่
ในช่วงปี	 ค.ศ.	 ๑๕๖๑-๑๘๒๕	 (พ.ศ.	
๒๑๐๔-๒๓๖๘)	พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้
เข้าชมเมือ่ปี	ค.ศ.	๑๙๙๔	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	
และในปี	ค.ศ.	๑๙๙๗	(พ.ศ.	๒๕๔๐)	ได้
ปรับปรุงช้ันบนเป็นพิพิธภัณฑ์นักดนตรี
และช่างท�าเคร่ืองดนตรีที่เคยพ�านักอยู่
ในรัฐ	Thüringen

แผนภูมิล�าดับเครือญาติของตระกูล	Bach	
(Bibliothèque	Nationale,	Paris)

ภาพไม้แกะสลักรูปหน้าตรงของ	Hans	
(Johannes)	Bach	ท�าข้ึนในปี	ค.ศ.	
๑๖๑๗	 (พ.ศ.	 ๒๑๖๐)	 เพ่ือเป็น
เกียรติให้แก่นักดนตรีอาชีพคนแรก
ในตระกูลของ	Johann	Sebastian	
Bach	ภาษาละตินที่อยู่รอบๆ	รูปภาพ	
มีใจความว่า	“Hans	Bach	ตัวตลก
ประจ�าราชส�านักผู้โด่งดัง	นักดนตรี
ผู ้ขบขัน	 ชายผู้อุทิศตนให้แก่งาน
และศาสนา”	 เขามีบุตรท้ังหมด	๓	
คน:	Johann,	Christoph	 (ปู่ของ	
Johann	Sebastian	Bach)	 และ	
Heinrich	พวกเขาได้ย้ายถิ่นที่อยู่
ไปยังเมือง	Erfurt,	Eisenach	และ	
Arnstadt	ตามล�าดับ

แผนภูมิล�าดับเครือญาติของตระกูล	Bach	(เฉพาะผู้ที่รอดชีวิตและเติบโตมาเป็นนักดนตรี)

Veit (Vitus) 
(1552-1619)

Hans (Johannes) 
(1576-1626)

Johann 
(1604-1673) 

Erfurt

Johann Balthasar 
(1673-1691)

Johann Jacob 
(1682-1722)

Maria Barbara 
(1648-1694)

Johann Christoph 
(1645-1693)

Johann Ambrosius 
(1645-1695)

Johann Christoph 
(1642-1703)

Johann Michael 
(1648-1694)

Christoph 
(1613-1661) 

Eisenach

Heinrich 
(1615-1692) 

Arnstadt

Georg Christoph 
(1642-1697)

Johann Christoph 
(1671-1721)

Johann Sebastian 
(1685-1750)
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ภาพนอกเหนือจากที่อ้างอิง ถ่ายโดย ฮิโรชิ มะซึชิม่า

ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณ Peter Bach Jr. (เปเตอร์ บาค: www.bachonbach.com) ส�าหรับการสนับสนุนในโครงการนี้ 
รวมไปถึงภาพถ่ายหลายๆ ภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

Der Autor möchte sich bei Herrn Peter Bach Jr. (www.bachueberbach.de) für seine großzügige Unterstützung 
dieses Projekts und die Bereitstellung der Fotos herzlich bedanken.  

(บนซ้าย)
Bach-Stammhaus	หรอืบ้านบาคใน	Wechmar

(บนขวา)
ป้ายอนุสรณ์จารึกไว้ว่า:	“ราวปี	ค.ศ.	๑๖๐๐	
(พ.ศ.	๒๑๔๓)	ที่แห่งนี้ได้เปิดเป็นร้านขาย
ขนมปังของ	Veit	Bach	และ	Hans	(ฮานส์)	
ลูกชายของเขา	บรรพบุรุษของตระกูล	Bach	
ที่มีชื่อเสียง	และ	Johann	Sebastian	Bach	
คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่”	 (ภาพโดย:	Peter	Bach	
Jr.,	Flein)

(กลางซ้าย)
แผนภูมิล�าดับเครือญาติของตระกูล	Bach	
ขนาดใหญ่	ถูกแขวนอยู่ด้านนอกพิพิธภัณฑ์

(กลางขวา)
บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนท่ีแสนสวยงาม	ตั้งอยู่บน	
Mühlenstraße	 (มือฮ์ลชตราสเซอ:	ถนน
กังหัน	-	เนื่องจากเมื่อก่อนเคยมีกังหันวิดน�้าตั้ง
อยู่)	บ้านเคยเป็นของ	Veit	Bach	ปัจจุบันมีคน
เรียกว่า	Bach	Mühle	(บาค	มือฮ์เลอ:	กังหัน 
บาค)	(ภาพโดย:	Peter	Bach	Jr.,	Flein)

(ล่าง)
เนื้อหมูป่าย่าง	เสิร์ฟคู่กับ	Thüringer	Klöße	
(ธือริงเงอร์	เคลิสเซอร์:	แป้งต้ม)	ผมเดินทาง
มาถึง	Wechmar	ก่อนเที่ยงเล็กน้อย	ผมจึง
หามื้อเที่ยงรับประทานที่ภัตตาคารใกล้กับ
พิพิธภัณฑ์	เพื่อรอเวลาที่พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้า
ชม	ที่นี่ผมได้ลิ้มรสเนื้อหมูป่าเป็นคร้ังแรกใน
ชีวิต	อาจด้วยท่าทางที่ดูตกใจในปริมาณอาหาร
ของผม	เจ้าของร้านจึงหันมายิ้มให้พร้อมพูด
ว่า	“ผู้คนใน	Thüringen	กินจุนะ”
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ศรัณยา วีระวัฒน์ 
ซาวด์เอ็นจิเนียร์หญิงระดับมืออาชีพ

ที่มีอยู่น้อยนิดในเมืองไทย
เรื่อง: ปรีดี ตันสุวรรณ (Preedee Tansuwan)

หลังจากท่ีได้เกริ่นไว้แล้วว่าจะขอนัด
เพ่ือนเอ๋มาคุยเก่ียวกับการท�างาน 

และขออนุญาตน�าบทสนทนามาลงใน
คอลัมน์ Alumni News and Notes ใน
ช่วงเช้าวนัหนึง่ได้โทรไปสอบถามเวลาเพือ่
นดัวนั ปรากฏว่าโชคดทีีเ่ธอแวะมาท�าบญุ
ทีว่ดัแห่งหนึง่ย่านพทุธมณฑลพอด ีผูเ้ขยีน
จึงรีบบึ่งรถออกมาจากบ้านเพื่อไปเจอ 
เมือ่ถงึกม็กีารทกัทายตามประสาเพือ่นฝูง 
แลว้กห็าทีน่ั่งคุยใกล้ๆ กับศาลาภายในวดั 

เป็นคนทีไ่หน (ห้ามตอบว่าเป็นคนทกุทีน่ะ 
ฮ่าๆ)

(หวัเราะร่วน) โดนดกัทางมกุ! เป็น
คนแปดริว้ จังหวดัฉะเชงิเทรา เรยีนอยู่ที่
นัน่ตลอดจนถงึมธัยมปลาย มพีีน้่องสอง
คน พ่อกับแม่เป็นครู แต่ไม่ได้สอนอยู่ที่
เดียวกับโรงเรียนที่เรียนอยู่นะ

เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนไหน
เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ตอน ป.๕ เล่น

เครื่องดนตรีขิม 

ท�าไมถึงเลือกเล่นขิม
จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนนะ แม่ไป

ลงเรียนให้ (หัวเราะ) คือตอนนั้นแม่ไป
เรยีนก่อน กไ็ปกบัแม่ด้วย เป็นคอร์สทีเ่ปิด
ขึ้นมาส�าหรับคุณครู บรรยากาศในคลาส
แต่ละครัง้กจ็ะเป็นอารมณ์ประมาณว่า ท้ัง
ห้องเต็มไปด้วยคุณครูที่เป็นเพื่อนๆ ของ
แม่ โดยมีเราเป็นลูกติดแม่ไปด้วยอีกคน 
ช่วงเบรกหรือหลังเลิกเรียนเราก็ไปเล่นๆ 
ดู แล้วแม่เห็นว่าเล่นได้ เท่านั้นแหละค่ะ 
ก็เลยจับให้เรียนแบบจริงจังไปเลย เรียก
ได้ว่าจบัพลดัจับผลูมากกว่า แต่กเ็ลยเรยีน
มาเรื่อยๆ จนจบ ม.๕ 

แล้วหลังจากนั้น
ก็ย้ายมาเรียนที่นี่ ย้ายมาตอนจบ 

ม.๕ มาเรียน ม.๖ ที่ Pre-College ซึ่ง
ตอนนั้นที่นี่เพิ่งจะเปิดเป็นปีที่สอง

รับรู้เรื่องการเปิดหลักสูตรได้อย่างไร 
ตอนย้ายมาเรยีนแรกๆ รู้สึกอย่างไรบ้าง

รู้ข่าวเพราะว่ามีรุ่นพ่ีท่ีโรงเรียนมา

เรยีนก่อน เขามาเรยีนตอนทีน่ี่เปิดปีแรก 
พอรู้ว่าท่ีน่ีมีหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
ก็ตกใจว่า มีด้วยหรือ อยากเรียนเพราะ
ชอบเรียนดนตรี หลังจากนั้นก็หาราย
ละเอียดการสมัคร การสอบ ค่าใช้จ่าย 
เอาไปให้แม่ด ูตอนแรกกค็ดิว่าแม่ไม่น่าจะ
ให้ เพราะเปรียบเทียบกับทั่วไปแล้ว ที่นี่  
(วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์) ถอืว่าระดบัค่อน
ข้างสูงกว่าที่อื่นเยอะ แต่ปรากฏว่า “ผิด
คาด” แม่ชอบ แม่ตกลงอนุญาตทันที งง
มากๆ ในตอนนัน้ แต่ก็มีญาติๆ  ทีเ่ขาแบบ 
อะไร... เรียนดนตรีเหรอ จะท�ามาหากิน
อะไร แต่พ่อกับแม่ก็โอเค ตอนนั้นรู้สึก
ตื่นเต้นค่ะ (หัวเราะ) ตื่นเต้นมากๆ เลย 
คือตอนนั้นยังเป็นสาวน้อยมากๆ ไม่เคย
ออกจากบ้าน ลองนึกภาพดูสิ สาวน้อย
แปดริว้ต้องย้ายมาเรยีนไกลจากบ้าน อยู่
คนละจังหวัด แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนคน
อ่ืนๆ กไ็ม่ค่อยไกลนะ มเีพือ่นหลายคนมา
จากนครศรธีรรมราช หาดใหญ่ เชยีงราย 
เป็นต้น แต่ด้วยความท่ีอยู่แต่ที่บ้านมา
ตลอด ไม่เคยต้องแยกออกมาใช้ชีวิตเอง 
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กับการเตรียมตัวสอบเอนท์ ณ ตอนนั้น 
มันดูเป็นชีวิตที่แฮปปี้มากๆ ยิ่งบวกกับ
วิชาเรียนตอน ม.๖ มีน้อย เลยท�าให้มี
เวลาว่างเยอะเป็นพิเศษ เพื่อไว้ให้ซ้อม
ส�าหรบัการเล่น recital ยิง่ตอนว่างตอน
ซ้อมยิ่งสนุก ซึ่งตอนนั้นห้องซ้อมก็ยังไม่
เยอะเท่านี้ มีแค่ตึก A ตึกเดียวโดดๆ แต่
เพราะตอนนั้นนักเรียนยังน้อย ถ้าเทียบ
กับตอนนี้ ห้องดูเหลือเฟือเลยค่ะ ซ้อม
สบาย (แต่จริงๆ แล้ว... หลับ แล้วก็นั่ง
เมาท์กันซะมากกว่า ฮ่าๆ น้องๆ ไม่ควร
เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ) 

เมื่อขึ้นปริญญาตรี
ตอนนั้นคือ ถ้าได้เกรดตามเกณฑ์

ของแต่ละสาขาทีเ่ลอืก กเ็ลือ่นข้ึนไปเรยีน
ได้เลย เลอืกเป็นเทคโนโลยดีนตรค่ีะ ภาษา
อังกฤษใช้ตัวย่อว่า MIT

ท�าไมถึงเลือกเรียนสาขานี้
พอเข้ามาเรียนแล้วก็เพ่ิงรู้สึกแบบ

ว่า มันแปลกใหม่ เอ๊ะ มันมีเรียนแบบนี้
ด้วยเหรอ ดูน่าสนกุด ีเพราะตอนที่เรียน
อยู่ ม.๖ เคยเห็นคลาสหนึ่งที่อาจารย์เอ้  
(อษัฎาวธุ สาครกิ: อาจารย์สอนขมิ เครือ่งมอื 

พอถงึเวลาทีต้่องมาเรยีนจรงิๆ กเ็ลยรูส้กึ
ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษ มาอยู่หอพักเอง 
รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ตอนแรกนึกว่า
มาอยูก่รงุเทพฯ เปล่าเลยค่ะ อยูศ่าลายา 
นครปฐม ตอนนั้นบอกได้ค�าเดียว “บ้าน
นอกมากๆ” (หัวเราะ) แต่ก็รู้สึกสนุกนะ 
เพราะอยู่ทีน่ี่จันทร์ถงึศกุร์ กลบับ้านเฉพาะ
วนัเสาร์ พอเยน็วันอาทติย์กน็ัง่รถไฟกลบั
มาศาลายา ตอนนั้นนั่งรถไฟมาเรียนทุก
อาทิตย์ ก็เพลินไปอีกแบบ

เป็นอย่างไรบ้างพอเริม่มาเรยีน การเรยีน
ระหว่างทีน่ี่กบัทีเ่ดมิแตกตา่งกันอย่างไร 
ยังตื่นเต้นอยู่ไหม

กย็งัตืน่เต้นอยู่ มนัเหมอืนออกแนว
เล่นๆ แอบหลับซะมากกว่า (หัวเราะ) 
ความคิดตอนน้ันคือ ที่น่ีดูพิเศษมากๆ 
เป็นโรงเรียนเฉพาะทาง ตึกก็สวยงาม 
บรรยากาศดี กรี๊ดกร๊าด ที่โรงเรียนเก่า
ไม่มีแอร์ มานี่ห้องแอร์ เรียนเย็นสบาย 
เรยีนกบัอาจารย์ฝรัง่ คาบแรกมาถงึ เอ๋อ 
เลยค่า... (ลากเสียงยาว) ไม่รู้เรื่องเลย 
(หัวเราะ) บรรยากาศตอนนั้นสนุกมาก 
มนัอธิบายได้ไม่หมดจรงิๆ นะ อาจจะเป็น
เพราะว่าได้มาเรยีนในสิง่ทีช่อบด้วย มนัก็
เลยสนุก เหมือนไม่ได้มาเรียน เพราะถ้า
เทียบกับเด็ก ม.๖ ทั่วไป ที่ต้องเครียด
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ปฏิบัติเดี่ยวของเอ๋) สอน Recording ก็
คิดว่าดนตรีไทยก็คงเรียนได้ รู้สึกว่ามัน
ว้าวมาก อยากเรียน จุดประกายเลย 
อีกอย่างหนึ่งคือ “เป็นผู้หญิงท่ีไม่กลัว
เทคโนโลยี” ด้วยล่ะ ตอนเด็กๆ ชอบเล่น
ต่อเครือ่งเสยีงท่ีบ้าน คิดว่าคนท่ีเกิดมาใน
ยคุเทปคาสเซท็น่าจะเข้าใจ อยากฟังเพลง
อะไรในวิทยตุ้องอดัลงเทป ชอบมาก ชอบ
อัดเล่น เหมือนชีวิตเกิดมาเพื่ออัดเสียง 
(หัวเราะ) ซึ่งผู้หญิงปกติเขาไม่เล่นกัน 
แล้วก็ชอบฟังเพลง ชอบจินตนาการว่า
เขาอัดกันอย่างไร แล้วพอรู้ว่าวิทยาลัย
มีเปิดสอนสาขานี้ ก็เลือกเลย เนื่องจาก
ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว 

พอมาเรยีนแล้วเป็นอย่างไร สบาย ราบรืน่ 
ไหม

ตอนนั้นไม่เลย ดราม่ามากๆ นะ 
(หัวเราะ)

เล่ามาๆ 
จรงิๆ มีปัญหาตัง้แต่ตอนเรยีน ม.๖  

แล้ว ร้องไห้หนกัเลยช่วงน้ัน เพราะต้ังแต่
เข้าเรยีนทีน่ี ่มวีชิาเรยีนพวกทฤษฎีดนตรี

ตะวันตกด้วย แล้วด้วยความท่ีเป็นเด็ก
ดนตรีไทย ไม่เคยเรียนวิชาพวกนีม้าก่อน 
ไม่รูเ้ร่ืองเลยตอนนัน้ ท�าให้ตามเพือ่นไม่ทนั 
รู้สึกว่ามันยากมากๆ ก่อนที่จะเปิดเรียน
ขึน้มาเรยีน ป.ตร ีกเ็ลยให้เพือ่นช่วยติวให้ 
แล้วไปตวิกบัอาจารย์นลนิ โกเมนตระการ 
ด้วย เพราะเป็นวิชาบังคับในสาขาอีก 
เครียดจนร้องไห้ แต่ก็พยายามเข็นตัว
เองจนได้ ไม่ทราบว่าตอนน้ีหลกัสตูรเป็น
อย่างไรแล้ว แต่ตอนน้ันหลกัสตูรไม่เอือ้กบั
คนเล่นดนตรีไทยมากๆ ด้วยความที่เป็น
เด็กดนตรไีทยคนที ่๒ ทีเ่ลอืกเรยีนสาขานี้ 

 
แล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง พอย้อน
กลับไปดู

ดี คือได้ใช้จริงๆ ตอนท�างาน ยิ่ง 
Ear training นี่ ได้ใช้จริงๆ ใช้บ่อยที่สุด 
และตลอดเวลา คุม้มากกับน�า้ตาท่ีเสียไป 

แล้ววชิาสาขาทีเ่กีย่วกบัซาวด์ (sound) 
ล่ะ เคยรู้สึกท้อแท้ไหม

มีบ้าง แต่ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่าไม่มี
ทางท�าได้ เวลาจะสอบใช้วิธีเอาตัวรอด 
ผ่านมาได้ด้วยการท่องเลย อ่านและจ�า

หมดทุกอย่าง ย่ิงก่อนสอบยิ่งหนักมาก 
แต่ก็รู้สึกสนุกนะ เพราะมีอะไรให้ท�าให้
ทดลองเยอะ 

แสดงว่าอ่านหนังสือหนักมาก
กไ็ม่ขนาดน้ันหรอก อ่านเร่ือยๆ แต่

ช่วงสอบก็จะเยอะหน่อย เอาจริงๆ แล้ว 
ตอนเรยีนกเ็ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เหมอืน
ยังไม่เคลียร์มากในหลายๆ เรื่อง เพิ่งจะ
มาเข้าใจจริงๆ ตอนท�างานแล้วน่ีแหละ 
คือเหมือนว่าสมองมันจะท�าความเข้าใจ
เม่ือได้ลงมอืปฏบิติัจรงิๆ เหมอืนกบัเวลา
เราซ้อมดนตรี เป็นแบบนั้นมากกว่า แต่
ก็รอดมาได้จนจบ (หัวเราะ)

ตอนนัน้มผีูห้ญงิคนอืน่อกีไหมในสาขา มี
กจิกรรมในคลาสอะไรทีช่อบท�าทีส่ดุบ้าง

มีนะ ยังไม่โดดเดี่ยว มีกันอยู่ ๕ 
คน ส่วนเรื่องกิจกรรมในคลาสที่ได้เรียน 
ก็ชอบหมด ได้ท�าโปรเจกต์หลายอย่าง 
ตอนปี ๑ ก็ได้ลองท�า jingle สนุกดี ได้
ลองอัด ได้ลองตั้งไมค์ แต่ที่ชอบสุดคือ 
โปรเจกต์ตอนปี ๔ ได้ท�าอัลบั้มเลย แบ่ง
หน้าที่กัน ใครจะท�าเพลง ใครจะเป็นคน
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อัด ใครจะท�าขั้นตอนไหนก็คุยกัน แล้ว
ก็ท�าออกมาให้เสร็จเป็นชิ้นงาน เป็นซีดี
พร้อมปก เอามาวางขาย

ขายได้บ้างไหม (หัวเราะ)
ได้บ้างๆ โดนเอาไปท�าเป็นแผ่นผี

ด้วยนะ แสดงว่าเขาเห็นว่าเพลงเราโอเค 
(หวัเราะ) ตอนนัน้ยงัไม่ม ี4share สมยันัน้
กแ็ผ่น mp3 ชือ่ Vampires กับ ประเทอืง 
ซึ่งเป็นประสบการณ์จากการเรียนแบบ
ลงมือท�าจริงๆ สนุกมากเลย ก็ถือว่าได้
ประสบการณ์จากตอนเรียนมาเยอะมาก

ตอนนี้ท�างานอยู่ที่ไหน
ตอนน้ีท�างานทีส่ตดูโิอแห่งหน่ึง ช่ือ 

Dynamic Recording Studio อยู่แถวๆ 
ทองหล่อ

ท�าที่นี่มานานหรือยัง เล่าความเป็นมา
ก่อนที่จะได้มาท�างานที่นี่หน่อย

ท�ามานานแล้ว ตัง้แต่เรยีนจบเลย ก็
ประมาณ ๗-๘ ปีได้แล้ว ทีไ่ด้มาท�าเพราะ
ว่า ตอนช่วงปี ๔ จะมีวชิาฝึกงาน กไ็ด้มา

ฝึกท่ีสตูดิโอนีแ้หละ แล้วพอหลงัเรียนจบ 
เป็นช่วงจงัหวะทีท่างห้องอดัเขาก�าลงัขาด
คนพอด ีกเ็ลยถกูเรยีกมาถามว่าสนใจมา
ท�างานที่นี่ไหม เลยท�างานที่นี่เลย เป็น
จังหวะโอกาสจริงๆ

ตอนที่ได้เข้าไปท�าเป็นอย่างไร แตกต่าง
จากตอนเรียนและตอนฝึกงานมากไหม

ต่างกันโดยส้ินเชงิเลย คอืมนัเป็นการ
ท�างานจรงิๆ ความซเีรยีสและบรรยากาศ
ต่างกันแบบลบิลับ ยกตัวอย่างเช่น ตอน
เรียนอยู่ เวลาท�างาน ท�าโปรเจกต์ ก็ใช้
ห้องอดัทีว่ทิยาลยัได้เลย เต็มที ่สนุกสนาน 
แต่พอมาท�างาน เจอลกูค้าทีจ่่ายเงนิเพือ่
มาใช้ห้องอัด ก็อีกอารมณ์หนึ่ง เป็นเรื่อง
ปกตอิยูแ่ล้ว เพราะมนัคอืเรือ่งของธรุกจิ 
ไม่ใช่การอดัเสียงท�าโปรเจกต์เล่นๆ เหมอืน
ตอนเรียน คนละแบบกันเลย ตอนที่มา
ฝึกงาน พี่ๆ เขาก็ยังไม่ได้ให้ท�าอะไรมาก 
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกัน เพราะจุด
ประสงค์จริงๆ ของการมาฝึกงาน คือให้
มาสังเกตการท�างาน หรือมาสัมผัสและ
เรียนรู้จากสถานท่ีท่ีเขาท�างานกันจริงๆ 

ด้วยความทีเ่ป็นผูห้ญงิ พอลกูค้าบาง
คนมาเจอ ก็จะแปลกใจ ส�าหรับคนที่ไม่
เคยมาอดัทีห้่องมาก่อน หรือทีห่นกัๆ 
ก็คือเขาเกิดอาการแบบไม่ไว้วางใจว่า 
เฮ้ย! ซาวด์เอ็นเป็นผู้หญิง ท�างานได้
เหรอ บอกอะไรไป แนะน�าอะไรไป กไ็ม่เชือ่
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มากกว่า และลูกค้าก็ยังไม่ไว้วางใจที่จะ
อดักบัเราด้วย แต่ก็ได้ท�าบ้าง ถือว่าโชคดี 
มากจริงๆ ช่วงที่ได้เริ่มท�างานตอนแรกๆ 
ก็ยังได้ท�าน้อยอยู่ ยังอยู่ในฐานะผู้ช่วย 
เพราะยงัขาดประสบการณ์ อาจท�าให้งาน
เสยีหายได้ เรากค่็อยๆ เกบ็ประสบการณ์
มาเรื่อยๆ พอได้ท�าเยอะขึ้น ก็เริ่มเก่งขึ้น 
พอพี่เขาเห็นว่าเราโอเคแล้วนะ จึงเร่ิม
ให้ท�าเยอะข้ึน จนกล้าปล่อยให้ท�าจริงๆ 
แล้วก็ท�ามาเรื่อยๆ 

ระยะเวลาทีท่�างานในอาชพีนีม้า ๗-๘ ปี 
ถือว่าเยอะไหม

เคยได้ยินเขาพูดกนันะว่า การทีเ่รา
จะเช่ียวชาญอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องใช้
เวลาโดยประมาณ ๑๐ ปี นี่ก็น่าจะนับ
ว่าเยอะอยูน่ะ (หวัเราะ) นบัว่าเช่ียวชาญ
พอสมควร

ตอนท�างานมีเรื่องอะไรให้หนักใจบ้าง
ก็มีบ้าง คือด้วยความที่เป็นผู้หญิง 

พอลูกค้าบางคนมาเจอ ก็จะแปลกใจ 
ส�าหรับคนที่ไม่เคยมาอัดท่ีห้องมาก่อน 
หรือที่หนักๆ ก็คือเขาเกิดอาการแบบไม่
ไว้วางใจว่า เฮ้ย! ซาวด์เอ็นเป็นผู้หญิง 
ท�างานได้เหรอ บอกอะไรไป แนะน�าอะไร
ไป ก็ไม่เชื่อ คือเขาจะเป็นอารมณ์แบบ 
first impression แบบเปิดประตูมาเจอ
ซาวด์เอ็นที่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะถ้าวัน
เป็นซาวด์หลักหรืออยู่ห้องอัดคนเดียว 
เขาก็จะเกิดอาการแบบไม่เช่ือใจ แต่พอ
เริ่มท�างานไปจนจบ เขาก็จะโอเค ไม่มี
ปัญหาอะไร แฮปปี้ดี มีความสุข เรื่อง
นี้ก็เป็นปัญหาอย่างหน่ึงของผู้หญิงที่มา
ท�างานในสายอาชีพนี้

เกิดปัญหานี้แค่ตอนไปท�างานช่วงแรก
หรือเปล่า

ไม่ ทกุวนันีก้ย็งัเป็นอยู่ บางคนกง็ง 
นกึว่าเราเป็นแม่บ้าน น้องๆ พ่ีขอน�า้แก้ว
นงึ พอเสร์ิฟเสรจ็ เราก็เดนิมาคมุอดั กง็ง
กันเลยก็มี แล้วก็เรื่องยกของ เช่น พวก
แอมป์ กลอง อะไรแบบนี้ เราก็จะช่วย

อะไรไม่ได้มากไง ต้องถกึๆ หน่อยส�าหรบั
คนจะมาท�างานห้องอดั (หวัเราะ) แล้วก็
อกีเรือ่งหนึง่คอืการกลบับ้านดกึ บางทเีจอ
คนทัว่ไปโดนมองว่า เอ๊ะ ท�าไมท�างานเลกิ
ดกึจงั ขนาดนีเ้ลยเหรอ ท�างานอะไร ออก
แนวภาพพจน์ไม่ค่อยดี เป็นสาวท�างาน
กลางคืน (หัวเราะ)

เคยเลิกช้าที่สุดกี่โมง
๙ โมงเช้าจ้า!!! (หัวเราะ) ซึ่งเป็น

เรือ่งปกตมิากๆ ส�าหรบังานห้องอดั เพราะ
ต้องท�างานตามคิวของลูกค้า

อาชีพซาวด์เอ็นจิเนียร์มีหน้าที่ในการ
ท�าอะไร

ท�างานร่วมกับนักดนตรีและ
โปรดิวเซอร์ คอยเป็นสื่อกลาง สามารถ
เข้าใจความต้องการของศิลปินท่ีเป็น
ลูกค้าของเรา เช่น ท�าอย่างไรให้ได้เสียง
อย่างที่ลูกค้าต้องการ จากความรู้ท่ีเรา
มี ถือว่าเป็นศิลปะในระดับหนึ่ง คล้ายๆ 
งานสายอาชีพออกแบบ แค่เราท�างานที่
เกี่ยวกับเสียง

ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้งานก็น่าจะเป็น
ศิลปิน มีคนที่ไม่ใช่ศิลปินไหม

มีๆ มีหมดเลย ทีน่ีรั่บงานเกอืบหมด
ทกุรปูแบบ ถอืว่าครอบคลมุนะ งานโฆษณา
ก็มี หนังก็เยอะ อัลบั้มอีก คือเป็นห้อง
อัดที่ถือว่าท�างานได้หลากหลาย ไม่เป็น
ประเภทว่ารับเฉพาะงานหนังอย่างเดียว 
เพราะฉะนั้นก็จะได้เจอลูกค้าหลายแบบ 
หรอืบางคนอดัเล่นๆ เกบ็ไว้ อดัไปให้แฟน
ตอนวันเกิด อะไรแบบนี้ก็ยังมี 

มีชาวต่างชาติมาอัดไหม
มจ้ีะ จรงิๆ ต้องบอกว่า ลกูค้าส่วน

ใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

การท�างานแตกแต่งกันเยอะไหม ถ้า
เปรียบเทียบกับคนไทย

ต่างกนันะ ตัง้แต่เรือ่งความตรงเวลา 
คนไทยส่วนใหญ่มาสาย ชิลๆ (ข�า) ฝรั่ง

เวลาคยุอะไรเค้าจะเคลยีร์ๆ ตรงๆ ไม่ชอบ
ก็บอกว่าไม่ชอบ จะเอาแบบนี้ ก็จะบอก
เลย หรอืมบีางอย่างทีเ่ราไม่สามารถท�าให้
เขาได้ บอกไปตรงๆ เขาก็โอเคนะ ต่างกนั
กับคนไทยอยู่เยอะทีเดียว

คดิว่าจะท�าอาชพีนีไ้ปอีกนานไหม เพราะ
จากที่เล่าๆ มา รู้เลยว่าเป็นงานที่หนัก
พอสมควร

ก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่นะ ก็คงท�า
ไปเรื่อยๆ ยอมรับว่างานหนักจริงๆ แต่
ก็ไม่ได้ท�างานคนเดียว ท�ากันเป็นทีม ที่
ห้องมีงานซาวด์เอ็นจิเนียร์ ๒ คน สลับ
กันท�างาน

ค�าแนะน�าส�าหรับคนท่ีอยากจะท�างาน
ในสายอาชีพนี้

ถ้าจะมาท�านะ ต้องรกัจรงิๆ “อยาก
เรยีนใครก็เรยีนได้ แต่ท�างานน่ะมนัเป็นอกี
เรื่องหนึ่ง” อย่างที่บอกไปแล้ว งานมัน
หนกั มนัโหดจรงิๆ ไหนจะเรือ่งเวลา ต้อง
ใช้ค�าว่า “พัง” (หัวเราะ) ด้วยเวลาการ
ท�างานถกูก�าหนดโดยลูกค้า ท�าใหง้านไม่
เป็นเวลาแน่นอน และบวกกบัทางห้องอดั
เปน็ห้องอัดทีต่ามใจลูกค้า แล้วนักดนตรี
ส่วนใหญ่กไ็ม่ได้ท�างานเช้า ส่วนใหญ่ท�างาน 
บ่ายๆ กลางคืน อย่างเช่น นักร้อง ตอน
เช้าเสยีงกย็งัไม่มา จะเริม่จริงๆ กบ่็ายไป
แล้ว ถงึกีโ่มงกว่็ากนัไป เราก็ซัพพอร์ตไป
ตามนัน้ แล้วมนักไ็ม่ใช่แบบว่า เข้างานเช้า 
เลกิงานเย็น กลับบ้าน เพราะฉะนัน้ “ถ้า
อยากจะท�า ใจต้องมาก่อน ไม่อย่างนั้น
พอท�าไปเรือ่ยๆ หนกัเข้ากค็งไม่ไหวอยูด่”ี

ข้อดีในฐานะที่เป็นผู้หญิงท�างานนี้
ที่ชัดๆ เลย ก็คือ ด้วยความที่เรา

เป็นผูห้ญงิ เวลาเจอลกูค้าผูห้ญงิด้วยกัน 
กจ็ะแบบแฮปป้ีมาก ท�าให้เขาไม่เกรง็เวลา
อดั คยุกนัง่ายขึน้ เหมอืนเขาจะประหม่า
น้อยกว่า อย่างเช่นวันก่อน น้องเมญ่า 
นางสาวไทย มาอัดร้องที่ห้อง เราก็คอย
ดูแล ปรับไมค์ เอาหูฟังให้ ก็แบบราบรื่น 
เขาก็สบายใจ เพราะเป็นผู้หญิงด้วยกัน 
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ซาวด์เอ็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ซึ่งถ้าเป็น
ผูช้ายเขาอาจจะเกรง็ๆ เรากจ็ะได้เปรยีบ
ตรงนี้ แต่จริงๆ แล้วไม่ว่าเราหรือลูกค้า
เป็นจะเพศอะไร เราก็ต้องหาวิธีวางตัว
และสื่อสารกับเขาให้ดีที่สุด ไม่เกี่ยวกับ
ว่าเป็นหน้าท่ีของซาวด์เอ็นหรือไม่ แต่
เราว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในการด�าเนิน
ชีวิตทั่วไปด้วยซ�้า

ในประเทศเรา มีซาวด์เอ็นจิเนียร์ที่เป็น
ผู้หญิงเยอะไหม

ที่รู้จักก็มีพี่แฟงที่ studio 28 เป็น
รุน่พ่ีทีวิ่ทยาลัยเหมือนกนั อาชพีนีม้ผู้ีหญิง
น้อยมาก ด้วยข้อจ�ากัดหลายๆ อย่าง แต่
ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน คิดว่าคงมีเยอะขึ้น
มาก แต่เราแค่ไม่รู้มากกว่า

เข้าใจว่าในการบันทกึเสยีงแต่ละครัง้ ต้อง
มหีลายขัน้ตอน ชอบตอนไหนทีส่ดุเวลา
อัดแต่ละครั้ง

ชอบตอนช่วงเตรยีมการอดั ตอนตัง้
ไมค์ รูส้กึด ีมนัสนกุ ได้เลือกซาวด์ เลือก
ไมค์ อารมณ์ประมาณ เฮ้ย ซาวด์นีม้นัใช่ 

รูส้กึดทีกุครัง้ แต่ช่วงอดันีอ่าจจะน่าเบือ่นดิ
หนึง่ (ผูเ้ขยีน: ทรมานสินะ ฟังแบบวนๆ 
เป็นเวลานานๆ) แต่ถ้าเจอนกัดนตรเีก่งๆ 
ดีๆ  นี ่ก็ดีเลยนะ แบบซาวด์มันจะดีต้ังแต่
เล่นออกมาเลย จะใช้ไมค์อะไร จะตัง้ตรง
ไหนกเ็พราะ แทบไม่ต้องท�าอะไรเลย ฟิน 
(ฮ่าๆๆ) แล้วมันจะมีอารมณ์ประมาณว่า 
พอเจอนักดนตรีเก่งๆ เหมือนเขามาเล่น
ดนตรีสดแบบเพราะๆ ให้เราฟัง รู้สึกดี
มากๆ เหมือนดูคอนเสิร์ตอยู่

เคยเจอศิลปินระดับโลกไหม
เคยๆ อย่างเช่นนักเปียโนของวง 

Four Play ชือ่ Bob James เล่นดีมากๆ 
ก็เคยมาท�าอัดที่ห้อง

สรปุ ไม่ใช่ว่าซาวด์จะดอียูท่ีเ่ครือ่ง หลกัๆ 
แล้วมันคืออยู่ที่นักดนตรีล้วนๆ

ใช่เลยๆ ยกตวัอย่างทีห้่องอดัทีเ่คย
เจอมา กลองชดุทีห้่อง วนัก่อนมคีนมาอัด
ซาวด์แบบหนึ่ง พออีกวันหนึ่ง กลองชุด
เดียวกนัแค่เปล่ียนคนต ีทกุอย่างมนัออก
มาดีต่างกันมากๆ จะตั้งวางไมค์ตรงไหน

ก็ดีไปหมด คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้ียนนะ 
มันหมายถึงเสียงที่ได้ น�้าหนักของเสียง 
จังหวะ groove ทกุอย่าง ทีท่�าให้มนัออก
มาเป็นเพลง น่าจะประมาณนั้นมากกว่า 
แต่คอืเรากท็�าให้ดทีีส่ดุ เรากช่็วยให้มนัอยู่
ในมาตรฐานทีท่�าได้ ไม่ใช่ว่าเจอคนไม่เก่ง
มาแล้วย้ีใส่ อันนัน้ก็ไม่ใช่ เพราะหน้าท่ีเรา
คือ ช่วยเขาให้เล่นและอดัออกมาได้ดทีีส่ดุ 
แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะมาหวังพ่ึงเราอย่างเดยีวนะ 
ต้องช่วยๆ กัน แต่ที่ห้องอัดที่ท�างานอยู่
นี่ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเก่งๆ ก็โชคดีไป 
เพราะมาตรฐานเราอยู่ในระดับมืออาชีพ 
ราคาก็ไม่ได้ถูกมาก เลยเหมือนเป็นการ
สแกนคนที่จะมาท�างานไปในตัว จะเป็น
คนที่ซีเรียสกับงานจริงๆ เสียส่วนใหญ่

มีอะไรฝากถึงน้องๆ ที่อยากมาท�างาน
สายนี้ไหม

ก่อนอืน่เลย อย่างทีบ่อก ใจต้องรกั  
เพราะมันคืองานบริการ คือเวลานั่งอัด 
ถ้าคนไม่ชอบจริง มันก็อาจจะเบื่อได้นะ 
ฟังเพลงซ�้าๆ อัดวนๆ ประโยคเดิมๆ ไป
เรื่อยๆ เป็นชั่วโมงๆ อะไรแบบนี้ ถึงได้
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บอกว่า ต้องรักจริงๆ แต่บางทีเจอนัก
ดนตรีเก่งๆ ก็ท�าให้เราสนุก เวลาท�ามัน
ก็มีหลายด้าน ต้องลองชั่งใจดู คือใน
ความคดิของเรา ไม่ใช่แค่การอดัเสยีง ตัง้
ไมค์ หรือการมานั่งกดอัดหน้ามิกเซอร ์
เท่ๆ มันมีรายละเอียดที่เราต้องเรียนรู้ 
มากกวา่นัน้ มันคือการดูแลลกูค้าใหรู้ส้ึก
สะดวกสบาย ประทบัใจ พดูง่ายๆ เลยคอื 
“บรกิารทกุระดบัประทบัใจ และซาวด์ต้อง
ดี!!” อันนี้คือส่วนส�าคัญเลย มันคือการ
ท�างานศิลปะแบบหนึ่ง แต่ก็คิดว่า “อาจ
จะเหมอืนการท�ากบัข้าวได้เหมอืนกนันะ” 
เหมอืนเวลาทีเ่ราเลือกไปกินอาหารร้านนี้
เพราะตดิใจรสมือของแม่ครวัหรอืกุก๊ของ
ร้านที่เราชอบ ไม่ใช่ว่าใช้ของแพงๆ แล้ว
จะท�าให้ได้ซาวด์ที่ดี มันอยู่ท่ีการฝึกฝน
เรียนรู้ ความเข้าใจอุปกรณ์ เข้าใจลูกค้า 
และเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมทีส่ดุ เพือ่ให้งาน
ออกมาดทีีส่ดุ ตามทีเ่ขาต้องการ อกีเรือ่ง
กคื็อต้องมจิีตใจบรกิาร ไม่ใช่ว่า ฉนัจะท�า
แบบนี้ จะเอาแบบนี้ ใครจะท�าไม แบบ
นี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ในขณะที่เรียนก็ขยัน
หาความรูเ้ตรยีมความพร้อมให้ด ีเหมือน

แอร์โฮสเตสทีเ่ราเหน็ตามสายการบนินัน่
แหละ คล้ายๆ กัน ไม่ใช่ว่างานเขาคือแค่
ท�าตัวเองให้ดูสวยแค่นั้น มันมีทั้งบริการ
ผู้โดยสาร เสิร์ฟน�้า ความปลอดภัย งาน
นี้ไม่ต่างกันค่ะ (ยิ้ม) และก็ขอให้ท�างาน
อย่างตัง้ใจเรียนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ให้
เยอะๆ แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง

จะเป็นซาวด์เอน็จเินยีร์ จ�าเป็นไหมทีต้่อง
เรียนจบดนตรี 

จริงๆ ก็ไม่จ�าเป็นนะ เพราะอย่าง
หลายๆ สถาบนัทีเ่ปิดสอนในต่างประเทศ 
กไ็ม่ได้มข้ีอก�าหนดว่าต้องจบดนตรีมาด้วย 
แต่แน่นอนว่าคนทีจ่ะมาเรยีนกต้็องมพีืน้ฐาน 
ความชอบและสนใจทางด้านนีบ้้างอยูแ่ล้ว 
แต่ส�าหรับเรา เราคิดว่าการที่เราเป็นนัก
ดนตรีและผ่านหลักสูตรทางด้านนี้ มัน
ช่วยเราได้มาก เวลาเรามาท�างานจริง 
ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีดนตรี Ear training 
ประวตัศิาสตร์ หรือ Orchestration เวลา
เขามาอัดออร์เคสตร้า เราอ่านสกอร์ได้ 
เวลาอัดก็ง่ายขึ้นเยอะ หรือเราเป็นนัก
ดนตรีไทย บางทีมีเครื่องดนตรีไทยมา

อัด เราก็สามารถแนะน�าเขาได้ เช่น พี่
คะ อัดระนาดใช้ไม้นวม แบบนี้น่าจะดี
กว่าค่ะ ถอืว่าได้เปรียบกว่าจรงิๆ “เพราะ
เราเป็นนักดนตรี เราจะเข้าใจนักดนตรี
มากกว่าคนอื่นๆ”

อาชีพนี้ให้อะไรบ้าง
คิดว่าการท�างานในทกุสายอาชพีให้

ประสบการณ์การท�างานท่ีคล้ายๆ กนั เรา
ได้พบปะผูค้นทีพ่ดูภาษาเดยีวกนั ได้เพ่ือน
จากการท�างาน ได้เจอคนเก่งๆ โปรดิวเซอร์ 
เก่งๆ นักดนตรีเก่งๆ ก็ได้เรียนรู้ ได้ครู
เพิ่ม ถ้าคนที่สนุกกับงาน จะสามารถอยู่
กบัมนัได้ตลอด อาชพีนีม้อีะไรให้เรียนรู้ไป
ได้เรือ่ยๆ เทคโนโลยีเปลีย่น เทรนด์ดนตรี
ของโลกเปลีย่นไป เรากต้็องหมนุตามให้ทนั

มาถึงตอนน้ี หวงัว่าบทสมัภาษณ์นี้
จะเป็นประโยชน์ให้แก่ใครหลายๆ คน ที่
จะได้รับรู้เรื่องราวในหลายๆ แง่มุมของ
อาชีพทีเ่รียกว่า “ซาวด์เอน็จเินยีร์” จาก 
ซาวด์เอ็นหญิงของเรามาไม่มากก็น้อย
นะครับ
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